

“สโกเทียเบงก์” เผยแนวโน้มยอดขายรถยนต์ทั่วโลก

ปี 2560

โทรอนโต-20 ม.ค.-ฟิอาร์ทวีวี/อินโฟเคสท์

ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดขายปีนี้จะยังคงเติบโตขึ้นไปเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน แม้การขายตัวจะอยู่ในอัตราที่ช้าลงก็ตาม สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตนั้นจะมาจากความต้องการซื้อรถใหม่เพื่อทดแทนรถคันเก่าในสหรัฐ ประกอบกับการที่ยอดขายในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่พลิกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ยกเว้นตลาดจีนที่คาดว่าจะยอดขายจะชะลอตัวลง

“เราเห็นถึงความต้องการซื้อรถเพื่อทดแทนรถเก่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น และทางเลือกสินเชื่อที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน” คาร์ลอส โกเมส นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำสโกเทียเบงก์ กล่าว “ถึงแม้ว่ายอดขายในจีนอาจจะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2551 แต่ยอดขายในตลาดเกิดใหม่อื่นๆทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2560 สวนทางกับก่อนหน้านี้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี”

ในทางกลับกัน ยอดขายรถยนต์ในแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดหลายปี คาดว่าจะปรับตัวลงในปี 2560 นี้ โดยยอดขายในแคนาดาอาจลดลง เนื่องจากการขึ้นราคารถยนต์ใหม่และรถบรรทุกขนาดเล็ก ประกอบกับมีความต้องการซื้อรถทดแทนรถเก่าน้อยกว่าในสหรัฐ ขณะเดียวกันการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการควบคุมทางการคลัง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการอ่อนค่าของสกุลเงิน ก็อาจจะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในเม็กซิโกลดลง โดยรถยนต์ที่ขายในเม็กซิโกกว่า 40% เป็นรถยนต์นำเข้า ดังนั้น การที่ค่าเงินเปโซร่วงลงถึง 26% เมื่อเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 จึงอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์สำหรับยอดขายในตลาดเกิดใหม่ที่ซบเซาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คาดว่าจะกลับมาปรับตัวขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นการขายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 และคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยภูมิภาคยุโรปตะวันออกจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ยอดขายในเอเชียก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน แม้ยอดขายในจีนมีแนวโน้มที่จะลดลงก็ตาม ส่วนยอดขายในอเมริกาใต้ คาดว่าจะเริ่มติดตัวขึ้นหลังจากที่ร่วงลงเกือบ 40% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายในบราซิลซึ่งร่วงลงในอัตราเลขสองหลักนั้นได้เริ่มฟื้นตัวขึ้น ส่วนยอดขายของตลาดอื่นๆในภูมิภาคอเมริกาใต้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยเปรูนับเป็นตลาดรถยนต์ที่มีเสถียรภาพที่สุดในภูมิภาคนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากแรงหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่

อ่านรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์โลกของสโกเทียแบงก์ฉบับเต็มในรูปแบบออนไลน์ได้ที่:

<http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3112,00.html>

สโกเทียแบงก์นำเสนอข้อมูลวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแคนาดาและเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมหภาค แนวโน้มตลาดทุนและค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์และภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายสาธารณะ

เกี่ยวกับสโกเทียแบงก์

สโกเทียแบงก์ เป็นธนาคารระหว่างประเทศของแคนาดา และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา แคริบเบียน อเมริกากลาง และเอเชียแปซิฟิก สโกเทียแบงก์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้า 23 ล้านรายให้ มีฐานะที่มั่นคงขึ้น ผ่านการให้คำปรึกษา รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ได้แก่ บริการ ธนาคารสำหรับลูกค้ารายบุคคลและธนาคารพาณิชย์ การบริหารความมั่งคั่งและไพรเวทแบงกิ้ง ธนาคารเพื่อลูกค้า ธุรกิจรายใหญ่และวาณิชธนกิจ รวมถึงตลาดทุน ทั้งนี้ สโกเทียแบงก์มีพนักงานกว่า 88,000 คน และมีสินทรัพย์มูลค่า 8.96 แสนล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559) อีกทั้งยังจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นโตรอนโต (TSX: BNS) และตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE: BNS) สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scotiabank.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางทวิตเตอร์ @ScotiabankViews